

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 21/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát tình hình đầu tư công
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Sau khi xem xét Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, với những đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động đầu tư công; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Công tác quản lý hoạt động đầu tư công của tỉnh trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về đầu tư công được ban hành đã làm rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư công tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các quy định trong đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, qua đó, chấn chỉnh, nhắc nhở những đơn vị thực hiện chậm và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Các cơ quan tham mưu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các địa phương

trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để thực hiện Luật đầu tư công, nhất là trong việc huy động nguồn vốn đầu tư, quản lý thực hiện các dự án đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản... từ đó đã góp phần huy động các nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoạt động đầu tư công còn một số tồn tại, hạn chế: Việc phân bổ vốn đầu tư còn chậm; một số địa phương phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải; sử dụng vốn đầu tư công chưa thực sự phát huy hiệu quả; công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu; triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm, sai sót, hiệu quả chưa cao; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật; xử lý nợ đọng ở một số địa phương chưa triệt để theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đầu tư công, khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã nêu.

2. Chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, tránh để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Ưu tiên sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn tạo động lực để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công.

3. Nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch làm căn cứ xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thực hiện tốt Luật Quy hoạch ngay từ khi luật có hiệu lực thi hành.

Nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; khắc phục triệt để tình trạng đề xuất các dự án không đầy đủ thông tin, luận cứ đảm bảo hiệu quả đầu tư. Chỉ quyết định chủ trương đầu tư khi đã thẩm định, làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí vốn cho từng chương trình, dự án, bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. Các chương trình, dự án đầu tư công đảm bảo phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư công theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính cạnh tranh cao, hiệu quả kinh tế, xã hội, lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất để thực hiện dự án đầu tư công, đẩy mạnh triển khai thực hiện hình thức đấu thầu công khai qua mạng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đấu thầu.

5. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với đầu tư công; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện dự án, công bố công khai với các cơ quan quản lý, các nhà thầu và cộng đồng dân cư về kết quả đánh giá dự án.

6. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy định trong phân cấp, hỗ trợ đầu tư của tỉnh không còn phù hợp với quy định và thực tiễn để có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp.

7. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện thực hiện các thủ tục trong đầu tư công theo quy định của pháp luật, tạo sự chủ động cho các địa phương, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục, nhất là thủ tục trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

8. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn... đảm bảo chất lượng và hiệu quả dự án đầu tư. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về đầu tư công, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ cấp xã, Ban giám sát cộng đồng.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật đầu tư công, những hành vi tiêu cực tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí. Xử lý nghiêm chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu vi phạm pháp luật về đầu tư công, trong đó có vi phạm về thời hạn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Công khai danh sách các nhà thầu, chủ đầu tư vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

CHỦ TỊCH

Y Biêr Niê